

Source :

ข่าวหุ้น

61108406

Date : = 13 เม.ย. 2561

Page : ๖๒๑

No :

# EA พื้นฐานยังแน่นปึก! บู๊โซลาร์ฯ-ลมเต็มมือ

EA ราคาหุ้นลดหนัก 10% เจอแรงเทขายหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทน  
หัวนี้กระทรวงพลังงานชะลอเปิดรับซื้อไฟฟ้า พากงการเงินยำ  
EA ไม่กระทบ-พื้นฐานไม่เปลี่ยน เหตุบู๊โซลาร์ฟาร์ม-วินด์ฟาร์ม  
เต็มมือกว่า 664 เมกะวัตต์ ภายในสิ้นปีนี้

แหล่งข่าวจากวงการการเงิน เปิดเผยว่า กรณีราคาหุ้นกลุ่ม  
พลังงานทดแทนที่ปรับตัวลดลงหนักในช่วงวานนี้  
(2 เม.ย.) เป็นผลมาจากนักลงทุนได้ขายหุ้นลดความ

ราคาหุ้น  
หน้า 29

## EA

เสี่ยงจากกรณีทางกระทรวงพลังงานมีแผนจะ  
ชะลอการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
เพิ่มเติมในช่วง 5 ปี หลังจากในปัจจุบันมี  
กำลังผลิตไฟฟ้าในระบบเพียงพอต่อการใช้งาน  
ดังนั้นในช่วงวานนี้จึงส่งผลให้มีแรงขาย  
ออกมาหุ้นพลังงานทดแทนหลายบริษัทออกมา  
จำนวนมาก เช่น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด  
(มหาชน) หรือ EA, บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC,  
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ  
BGRIM และบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง  
จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เป็นต้น เนื่องจาก  
เซนต์ิเมนต์ของกลุ่มอยู่ในเชิงลบ

ส่วนกรณีหุ้น EA ที่ปรับตัวลดลงหนัก  
กว่ากลุ่ม โดยทำราคาปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 39  
บาท ลดลงไป 4.75 บาท หรือคิดเป็นลดลง  
10.86% เป็นผลมาจากราคาหุ้นของ EA ช่วง  
ที่ผ่านมาได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนหลุดระดับ  
แนวรับสำคัญ จึงยิ่งทำให้มีแรงขายหุ้นลด  
ความเสี่ยงออกมาเพิ่มเติม และกดดันให้ราคา  
หุ้นถอยลงหนักยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในเชิงพื้นฐานของ EA แล้ว ยังไม่เปลี่ยนแปลง และในช่วงระยะสั้นยังได้ ปัจจัยบวกสนับสนุนจากในปี 2561 ที่จะบุก โครงการพลังงานลมหาดกั้งทัน 126 เมกะวัตต์ (MW) เต็มปีได้เป็นครั้งแรก และในปี 2561 ยังมีโอกาสผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการพลังงานลมหุนานอีก 260 MW ส่งผลให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าในเมื่อเพิ่มเป็นระดับ 664 MW รวมถึงยังมีฟิวด์ในอนาคตจาก ความคืบหน้าโครงการแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน และโครงการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ทางนักลงทุนยังสามารถ เข้าเก็บหุ้นพลังงานทดแทนบริษัทอื่นได้เช่นกัน แต่ให้มุ่งเน้นเฉพาะบริษัทที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในมือแล้ว หรือเป็นบริษัท ที่มีแผนขยายธุรกิจไฟฟ้าในต่างประเทศเป็นหลัก เพราะจะไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีทาง กระทรวงพลังงานชะลอการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทน เช่น GPSC, BGRIM และ BCPG เป็นต้น

“เมื่อวานนี้หุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนปรับตัว ลงทั้งกลุ่ม เพราะยังคงโดนปัจจัยกดดันกรณี กระทรวงพลังงานชะลอการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทน แต่จริงๆ แล้วหุ้นพลังงาน ทดแทนที่มี PPA ในมือแล้ว หรือมีแผนขยาย ธุรกิจต่างประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบ จึงยังคงสามารถลงทุนได้ตามปกติ ส่วนหุ้น EA ที่ ลดลงหนักกว่ากลุ่มเป็นผลมาจากราคาหุ้นได้ ลดลงต่อเนื่องและหลุดระดับแนวรับสำคัญจน ส่งผลให้ราคาหุ้นเสียศูนย์” แหล่งข่าว กล่าว

ทั้งนี้ จากการสำรวจความเคลื่อนไหว ราคาหุ้นพลังงานทดแทนที่ปรับตัวลงหนักใน วานนี้ ได้แก่ หุ้น EA ทำราคาปิดการซื้อขายที่ระดับ 39 บาท ปรับลดลง 4.75 บาท หรือคิดเป็นลดลง 10.86% เมื่อเทียบราคาปิด ก่อนหน้า หุ้น BCPG ทำราคาปิดการซื้อขาย

ที่ระดับ 19.80 บาท ปรับลดลง 0.80 บาท หรือคิดเป็นลดลง 3.88% เมื่อเทียบราคาปิด ก่อนหน้า หุ้น BGRIM ทำราคาปิดการซื้อขายที่ระดับ 25.25 บาท ปรับลดลง 0.50 บาท หรือคิดเป็นลดลง 1.94% เมื่อเทียบราคาปิด ก่อนหน้า ส่วนหุ้น GPSC ทำราคาปิดการซื้อขายที่ระดับ 75 บาท ปรับลดลง 1 บาท หรือคิดเป็นลดลง 1.32% เมื่อเทียบราคาปิด ก่อนหน้า ขณะที่หุ้น TPCH ทำราคาปิดการซื้อขายที่ระดับ 10.60 บาท ปรับลดลง 0.30 บาท หรือคิดเป็นลดลง 2.75% เมื่อเทียบราคา ปิดก่อนหน้า ■